

# BÁCH HỢP 18 & 25 năm với một Liên Đoàn.



*Nắng ở đây vẫn là nắng ngày xưa.....  
Cảm Thu. Đình Hùng.*

Quả như thế,

25 năm trước đây trại Bách Hợp của Chi Nhánh Đức được tổ chức nơi này. Trong những ngày trại ấy, một Liên Đoàn tên là Hùng Vương đã thành lập và... trình làng.

Trời tháng tư luôn là lạnh giá. Khi tuyết ngập sân, lúc mưa rào, lẫn nắng ấm. Con nắng tháng tư đã không làm cho ai kia hồng lên đôi má, không để những trại sinh vứt bỏ chiếc áo ấm trong lều mà là con nắng lạnh se da, ai nấy co ro trong chiếc áo ấm mùa đông kèm theo găng tay, khăn quàng, nón nỉ.

Trở lại nơi này sau 25 năm dài xa cách.



Chúng tôi, toàn Chi Nhánh Đức với phụ huynh và thân hữu đã lên tới 110 trại sinh cùng nhau họp mặt nơi đây trong ngày thứ sáu mùa Phục Sinh.

Đất trại Lilienwald vùng Karben thành phố Frankfurt đang đón chào chúng tôi với trại Bách Hợp lần thứ 18 và ngày thứ bảy sau đó sẽ cùng nhau mừng 25 năm thành lập Liên Đoàn Hùng Vương với một chương trình văn nghệ đặc sắc ở sân khấu thành phố.

Thứ sáu ....trời mưa, mưa rơi hoài không dứt.

Hai chúng tôi rời nhà với một xe đầy ắp những là thức ăn cho trại, nệm hơi, túi ngủ và nhiều hình ảnh của 25 năm qua có liên quan tới sinh hoạt của Liên Đoàn Hùng Vương.

Đến trại, những khuôn mặt thân quen tay bắt mặt mừng như những lần gặp nhau, tất cả vẫn không che dấu được thoáng nét lo âu cho ngày mai nếu thời tiết quá xấu người tham dự sẽ ít, bỏ công sức lâu nay anh chị em chuẩn bị tập tành.

Nhưng...vẫn là chuyện của ngày mai. Hôm nay với chương trình đã đầu vào đó chúng tôi toàn trại Bách Hợp 18 vẫn nhịp nhàng tiến hành.



Lilienwald vùng Karben. Khu đất trại của Hướng Đạo DPSG sau 25 năm trôi qua đã có thật nhiều thay đổi.



Xem những dãy nhà sàn như vùng thượng du ở Việt Nam nay đã xây cất lại hai tầng với nhiều chỗ ngủ. Bếp núc cũng được tân trang với nhiều lò nấu nướng. Chung quanh đồng ruộng thẳng tắp bao quanh là rừng cây, con suối nhỏ tiếc là mùa đông vẫn còn nên không nghe tiếng róc rách, thân trơ cành mảnh lá non đang chờ cơn nắng ấm là lại vươn mình.



Bóng đêm xuống dần.

Phần khai mạc trại và lễ gắn sao thâm niên cho Liên Đoàn Hùng Vương đang làm mọi người náo nức chờ đợi.

Thoáng bên tôi nhiều khuôn mặt và nét xúc động hiện ra, có phải vì niềm cảm xúc dâng trào hay không mà từ Trưởng Vĩnh Đào đến Trưởng Gà Lôi đến Sơn Miêu đến Báo .... đều đã phải nhiều lần gắn tới gắn lui ngôi sao thâm niên và con số 25 kia mới chịu nằm yên trên lá cờ Liên Đoàn.

Bây giờ là phần tiễn đưa các Thiếu lên Thanh Đoàn.



Nơi chia tay là chiếc cầu gỗ thơ mộng, đứng bên này cầu nhìn các em tháo khăn quàng của ngành Thiếu, bắt tay trái từ giả Thiếu Trưởng của mình, hàng cây cũng đứng buồn hiu. Bên kia quý Trưởng ngành Thanh đang chờ nằm vắt vẻo trên tay với nhiều chiếc khăn quàng màu huyết dụ.

Trông các em lúc này lớn và chững chạc hơn ra.

Chúng tôi nhanh chân trở về phòng sinh hoạt để chốc nữa đây mọi người sẽ trở vào và tham dự phần giới thiệu cuốn sách: Hoa Huệ Bên Hồ Leman của Trưởng Vĩnh Đào.

Mọi thứ đã được chuẩn bị.

Chiếc bàn nhỏ với khăn bàn trắng, bên cạnh là bình hoa với nhiều đóa hoa rừng, hai chồng sách chất cao đang chờ đón mọi người. Với lời giới thiệu ngắn gọn của Trưởng Gà Lôi, vài câu tâm tình của chính tác giả, thoáng chốc số sách đã được chiếu cố tận tình. Giờ đây chỉ còn tiếng cảm ơn của người nhận sách kèm chữ ký của tác giả hiện diện.

Sáng thứ bảy với 15 phút thể thao do thân hữu Tuyên đảm nhận.

Chúng tôi ăn sáng thật nhanh, Liên Đoàn Hùng Vương và những người có trách nhiệm cho buổi văn nghệ chiều nay đã rời khỏi trại. Số phải lo đi nhận hội trường, số lo chuẩn bị trang trí sân khấu, tổng dợt, xếp bàn ghế, số chuyên chở thức ăn cho gian hàng phát hành gây quỹ chiều hôm nay.

Nhóm người ở lại trại có những Trưởng Ngọc Anh, Huân, Cúc, các chị Quỳnh, Vân, Hương lo làm thêm những bánh tiêu, bánh giò cháo quẩy, bánh choux à La Crème, bánh cống. Ai ai cũng vui cười một tay đóng góp cho gian hàng thức ăn.

Nhiều chuyến xe đi rồi lại trở về đón người mang ra hội trường. Đắt trại dần dần thưa người... lớp cuối cùng cũng đã lên xe đến nơi trình diễn văn nghệ.

Đúng 18h, màn sân khấu được kéo lên khai mạc đêm văn nghệ mừng 25 năm thành lập Liên Đoàn Hùng Vương.



Tiếng hát vang rền từ trên sân khấu đến xuống tới khán giả với quốc ca, hội ca. Chan hòa trong bầu không khí tưng bừng ấy gần 400 quan khách cùng trại sinh đã cùng đoàn lân đón các vị bô lão bước lên sân khấu trong phần Tế Tỏ.



Với Việt Nam trên đường dựng nước và giữ nước, mọi người đã đi theo dấu chân của tiên nhân qua huyền sử Lạc Long Quân Âu Cơ, tới thuở quê hương thanh bình thuận trị qua những tiếng hát lời ca mừng đất nước khi mưa thuận gió hòa, rồi Hội Nghị Diên Hồng với một lòng quyết chiến khi quân Nguyên sang xâm lấn.



Điểm nổi bật trong đêm văn nghệ là phần trình diễn trống nhạc của các em Thanh và Thiếu của toàn Chi Nhánh Đức.

Với sự cố gắng không ngừng, mỗi năm các Liên Đoàn chỉ có dịp gặp nhau trong trại Bách Hợp, chỉ được tập tành chung với nhau ngắn ngủi vài ba ngày. Thế mà khi ra trình diễn, các em đã không làm thất vọng người xem.

Màn trống như thúc giục đầu đây từ tiếng trống Mê Linh khi hai bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa, tiếng trống dập dồn của trận chiến Đống Đa của anh hùng áo vải Quang Trung. Tiếng trống luôn thúc giục đàn con Việt trên đường bảo vệ giang sơn.....

Thế mà chỉ từ 1975 đến nay, chúng ta đau xót ngậm ngùi bỏ nước ra đi và hôm nay cùng nhau cúi đầu thổn thức khi nghe giọng ngâm của chị Nhất Hiền với bài thơ Những Cột Mốc Biên Giới. Lòng quặn đau khi đất đai xưa kia tiên nhân dày công gầy dựng nay chầm chậm mất dần.



Đêm văn nghệ đánh dấu 25 năm thành lập Liên Đoàn Hùng Vương đã có tiếng vang đáng kể. Toàn thể anh chị em trong Liên Đoàn đã hết sức cố gắng hoàn thành vai trò của mình thật là xuất sắc mặc dù nhìn quanh không một ai là nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Quay sang gian hàng thức ăn, mọi người đã thưởng thức nào là bún bò, bánh cuốn, bánh cống, bánh mì ba lẹ, bánh ngọt đủ loại ...vv...vv.. những món ăn quê hương vừa ngon vừa rẻ tiếp đãi ân cần.



Đêm về khuya, những chuyến xe ưu tiên đưa các em Âu, Thiếu, Thanh trở về trại. Số ở lại nhanh tay dọn dẹp thu xếp đầu vào đó trả lại hội trường. Những âm thanh ồn ào huyền ảo giờ đã tan nhanh trả lại không khí trống vắng im lìm của sân khấu về khuya, nhìn nhau nét mặt có nhiều thoáng mệt mỏi sau một ngày bận rộn nhưng nụ cười không thiếu trên môi.

Về đất trại, đêm nay các Trưởng Phước Nai về tham dự trại từ Cali, Đoàn Trang Ín linh hoạt trở về từ London cùng quý Trưởng Huy Hoàng Beo trầm lắng, Minh Hùng Báo kiên tâm cùng các Thiếu, Thanh tham dự trò chơi đêm. Một sinh hoạt hào hứng mà các em đã chờ đợi suốt ngày.

Chủ nhật.

Ồi! Ngày vui qua mau, chỉ còn hôm nay nữa thôi rồi mai đây chúng ta lại chia tay.



Sáng nay 10 em Sói sẽ nhập bầy. Phần còn lại ban Huỳnh Trưởng, các anh chị Trưởng Niên cùng phụ huynh thân hữu sẽ ngồi lại bên nhau trong phần hội thảo, chia nhau những kỷ niệm vui buồn, những duyên may bước vào gia đình Hướng Đạo. Sau khi nghe được từ những Trưởng Mai Quốc Tuấn, Ánh Thu, Trưởng Vĩnh Đào ( các Trưởng đã đến từ Pháp) đã kể lại một vài kinh nghiệm trong đời Hướng Đạo của mình từ lúc bước vào năm 14 tuổi mà đến nay đã có hơn 50 năm dài.

Kết luận chỉ có một điều như chị Kim Liên của liên Đoàn Hùng Vương nhận định: Hướng Đạo xem nhau như anh chị em một nhà, vui tươi khi gặp khó khăn, giúp ích mọi người bất cứ lúc nào. Những điều trên đã gắn bó gia đình Hướng Đạo càng ngày càng thân thiết hơn lên.



Hướng Đạo là một môi trường giáo dục thanh thiếu niên, không những thế mà còn là giáo dục ngay cho chính bản thân mình. Bao nhiêu năm qua, chúng tôi vẫn khăng khít bên nhau, tình anh em Hướng Đạo mỗi ngày một thắt chặt. Ở đây mọi người đã tìm thấy như nhau không khí của một đại gia đình, cũng tưởng không quên nhắc lại từ nơi đây chúng tôi đã tìm ra 5 anh em nhà họ... Minh với chị hai Nguyễn Minh Trang, các em Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Minh Hiền, Nguyễn Minh Tân và cậu ... út Nguyễn Minh Hoàng dù không cùng một cha một mẹ sinh ra mà tự bao giờ đã xem nhau là ruột thịt.

Trưa chủ nhật, toàn trại đã tham dự trò chơi Olympia. Chiều đến sẽ cùng nhau thưởng thức món thịt nướng.



Trước khi tham dự lửa trại, anh chị em Công Giáo đã được cha Đinh Xuân Minh đến chủ lễ và anh chị em Phật Giáo đã được thân hữu Bồ Tát Giới Trần Hữu Lượng và Trưởng Tô Văn Phước cùng nhau điều hành.

Đêm xuống nhanh và lạnh giá. Củi đã được chất cao, ngọn lửa đang cháy bùng.



Tiếng hát tiếng ca vang dội núi rừng, các quân trò sau mấy ngày thật nhiều đóng góp vào chương trình trại vẫn chưa mất phong độ xem Cú Mèo, Gà Lôi hay Báo Kiên Tâm lẫn anh Hạc gầy nhóm ...hình như chưa ai đến tứ tuần.

Ánh lửa tàn dần, lâu lâu nhờ gió nên chỉ vài ba đốm gượng gạo bay lên. Người tham dự cũng nhanh chân trở về lều ngủ của mình.

Rời nhau phút chia ly, bạn ơi vui lên đi.....bạn ơi!

Chúng ta vẫn luôn hứa với nhau giữ niềm vui và ngọn lửa đến lần trại tới.

25 năm trước, nếu tính theo thời gian quả quá sức là dài. Nhớ lại những ngày đầu tiên đến với phong trào anh chị em Hùng Vương mới chỉ là một toán Tráng. Họ thật trẻ kèm theo nhiều nét rụt rè, e thẹn dễ thương như em Trinh chỉ vừa hỏi đến là em đã đỏ mặt chạy trốn ....vào lều, như Thúy Lan đã rơi nước mắt vì mấy ngày trại xa vắng và nhớ đến...mẹ.

Rồi 25 năm sau.

Những người Trưởng trẻ ấy đã thực sự trưởng thành, thực sự dần thân không nề gian khó với túi hành trang Sấp Sấn và nụ cười tươi trên môi.

Lớp lớp đã thay nhau nối tiếp vun xới ngọn lửa của phong trào Hướng Đạo Việt Nam mà đa số chúng ta đều nhìn thấy rõ khi tham dự trại Bách Hợp lần thứ 18 này.



Hãy nhìn xem các con, các cháu của quý Trường ấy. Ngày nay đã là Sói con, Thiếu Sinh, Thanh Sinh.



Hãy nhìn sự lớn mạnh của Liên Đoàn Hùng Vương.

Ai bảo tre tàn mặng không mọc?

Trong Chi Nhánh Đức nói chung và Liên Đoàn Hùng Vương nói riêng mặng đã thay tre trên mọi nẻo đường.....

Chen lẫn trong tiếng chào tạm biệt, có nhiều giọng nói tiếc nuối: Xin thời gian dừng lại nơi đây.

Xin gửi hết những lời viết chân tình này đến quý Trường từ xa nơi đất Pháp: Trường Vĩnh Đào, Trường Mai Quốc Tuấn, Trường Ánh Thu, hai Trường của đại gia đình Chi Nhánh Đức đến từ Mỹ và London và anh chị em toàn trại Bách Hợp 18 lời chia tay nặng tình.

Hẹn gặp nhau trong trại Bách Hợp lần thứ 19 với kỷ niệm 30 năm thành lập Chi Nhánh Đức.

Có phải không?

Munich, Germany trong những ngày tháng tư 2012  
Minh Trang Oanh Oanh hùng khí.